

Programa ng BC sa Paghinto sa Paninigarilyo

Gusto ko nang huminto, ngunit 'di ko alam kung anong gagawin...



Makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan o bumisita sa www.quitnow.ca.

Gusto ko ng karagdagang impormasyon tungkol sa Programa sa Paghinto sa Paninigarilyo...



Bisitahin ang www.gov.bc.ca/bcsmokingcessation.

Gusto ko ng nicotine patches, gum, lozenges o kaya nicotine inhaler...



Bisitahin ang iyong lokal na parmasya. Hindi mo kailangan ng reseta.

Gusto kong gumamit ng mga de-resetang gamot na makakatulong sa akin na huminto sa paninigarilyo...



Sa susunod na pagpunta mo sa iyong doktor para sa ibang medikal na dahilan, magtanong tungkol sa iyong mga opsiyon.

Gusto kong makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa PharmaCare o magparehistro para sa Fair PharmaCare Plan...



Bisitahin ang www.gov.bc.ca/pharmacare tumawag sa Health Insurance BC: Mula sa Lower Mainland, 604-683-7151. Sa iba pang dako ng B.C., tumawag nang libre sa 1-800-663-7100.

Ang iyong mga opsiyon na sakop sa programa

Produkto	Coverage	Ano ang babayaran ng PharmaCare
Mga de-resetang gamot — bupropion (Zyban®) o varenicline (Champix®)	Isang tuluy-tuloy na kurso ng paggamot na tumatagal nang hanggang 12 linggong (84 na araw) magkakasunod, isang beses bawat kalendaryong taon.	Ang halagang babayaran ng PharmaCare ay depende sa panuntunan ng iyong PharmaCare plan na maaaring magbayad para sa lahat ng mga gastos, sa bahagi ng mga gastos, o wala.
Nicorette Rx gum — <i>Ultra Fresh Mint lamang</i>	Hanggang sa 9 na boxes ng 105 pirasong gum para sa 12 linggong (84 na araw) magkakasunod, isang beses bawat kalendaryong taon (28 araw na supply kada fill).	Lahat ng gastos
Nicoderm Rx patch	Hanggang sa 12 boxes ng 7 patches para sa 12 linggong (84 na araw) magkakasunod, isang beses bawat kalendaryong taon (28 araw na supply kada fill).	Lahat ng gastos
Nicorette Rx lozenges	Hanggang sa 9 na bottles ng 88 lozenges para sa 12 linggong (84 na araw) magkakasunod, isang beses bawat kalendaryong taon (28 araw na supply kada fill).	Lahat ng gastos
Nicorette Rx inhaler	Hanggang sa 12 boxes ng 42 cartridges para sa 12 linggong (84 na araw) magkakasunod, isang beses bawat kalendaryong taon (28 araw na supply kada fill).	Lahat ng gastos